



สัปดาห์สสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

นักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง
อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มีสิ้นสุด”
(1 คร 13:7-8ก)

2009

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2365

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ปี B

พระวาจา (มก 16:15-20)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แก่พวกสาวก ทั้งสิบเอ็ด แล้วตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ ๆ ได้ จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะได้ไม่รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย”

เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ให้ประทับ ณ เบื้องขวาบรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไป เทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขา และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา

“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง”

หัวข้อ	พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับเบื้องขวาพระบิดา
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าทรงอำนาจทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน
ท่าที	การฟังพระวาจาของพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะอุทิศตนประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าอย่างซื่อสัตย์และกล้าหาญ

บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 1:1-11

ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ ทรงกล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า และทรงกำชับเขาให้คอยรับพระจิตเจ้า

บทอ่านที่สอง : - อฟ 1:17-23

นักบุญเปาโลสื่อสารให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้า กับทุกสิ่งที่มีชีวิต การประทับเบื้องขวาพระบิดาในสวรรค์ และอำนาจของพระองค์เหนือทุกสิ่งทั้งในภพนี้และภพหน้า

พระวรสาร : - มก 16:15-20

ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ เพื่อประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา พระองค์ทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้ออกไปทั่วโลก และประกาศข่าวดีให้แก่ทุกคน

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทบน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อสุทนต์	คามิลเลียน	คุณทรงพล - คุณฉัตรไม	คุณบุญรอด	คุณสุภาภรณ์
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	คุณกร मुख	คุณสงวน - คุณนันทน	คุณวิภาพร	คุณพรทิพย์
19.00 น.	พ่อณฑล	สัตบุรุษ	คุณพรเสริม - คุณเบญจนะ	คุณบึงอร	คุณจันทร์เพ็ญ

- - จากพระวาจาชีวิต - -



ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ถือว่า พระวรสารของมาระโกจบลงที่ข้อ 8 ของบทที่ 16 นี้ เพราะว่ตั้งแต่ข้อ 9 จนถึงข้อ 20 มีสำนวนการเขียนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจน อีกทั้งในบรรดาสำเนาที่คัดลอกด้วยมือ (Manuscripts) ที่เชื่อถือได้ก็ไม่ปรากฏส่วนนี้

เชื่อกันว่ามาระโกเสียชีวิต ก่อนจะเขียนตอนจบของพระวรสาร หรือไม่ก็เขียนตอนจบแล้วแต่ได้สูญหายไป จึงมีผู้อื่นเขียนบทสรุปเหตุการณ์ตอนจบขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพจนถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งเราภูมิใจกันสมโภชในวันนี้

แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์แล้ว แต่ภารกิจในการประกาศข่าวดีและรักษาคนเจ็บป่วย ที่ทรงกระทำเมื่อสองพันปีก่อนในดินแดนของชนชาติยิว ยังคงได้รับการสืบสานต่อมาจวบจนถึงทุกวันนี้ และยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับแผ่ขยายไปสู่ชนทุกชาติจนสุดปลายพิภพอีกด้วย

พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ได้โดยอาศัย **“พระศาสนจักร”**

ก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์เพื่อประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายภารกิจพร้อมกับคำมั่นสัญญาไว้แก่พระศาสนจักรดังนี้

1. พระศาสนจักรมีหน้าที่ประกาศข่าวดี

พระศาสนจักรซึ่งได้แก่คริสตชนทุกคน มีหน้าที่ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องดีๆ เช่นนี้มาก่อน “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” และวิธีประกาศข่าวดีที่ได้ผลที่สุดคือ การดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างบังเกิดผลจนแลเห็นได้ เพื่อว่าผู้อื่นที่มองเห็นผลดีของการเป็นคริสตชนจะปรารถนาเป็นคริสตชนเช่นเดียวกับเรา

2. พระศาสนจักรมีหน้าที่รักษาโรค

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเห็นพระเยซูเจ้าทรงห่วงใย และรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์ หน้าที่ของพระศาสนจักรจึงไม่จำกัดอยู่เพียงการเยียวยารักษาวิชาญญาณของมนุษย์เท่านั้น แต่ต้องเยียวยารักษาสุขภาพกายและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้สมศักดิ์ศรีด้วย

3. พระศาสนจักรมีฤทธิ์อำนาจ

เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจตามตัวอักษรว่า พระเยซูเจ้าทรงประทานอำนาจให้พระศาสนจักร และคริสตชน สามารถจับรูปร่างหรือตีหมาพิชได้โดยไม่เป็นอันตราย แต่ความหมายคือพระองค์

ทรงประทานพลังอำนาจแก่พระศาสนจักร และแก่เราคริสตชนทุกคนอย่างเกินพอที่จะต่อสู้และขับไล่ปีศาจ ที่จะควบคุมและจัดการกับทุกสถานการณ์ในชีวิต ชนิดที่ผู้ไม่มีเชื่อไม่มี

4. พระศาสนจักรมีพระองค์อยู่เคียงข้าง

พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพระศาสนจักรไว้ตามลำพัง แต่พระองค์ยังคงทำงานร่วมกับพระศาสนจักร ในพระศาสนจักร และโดยผ่านทางพระศาสนจักร องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจยังคงประทับอยู่กับเราเสมอ "และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัครรรยที่ติดตามมา"

พระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอโดยทางพระจิตของพระองค์ พระจิตเจ้าแห่งความจริง ผู้ทรงทำให้หมู่คณะเข้าใจทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอน พระจิตเจ้าพระผู้บรรเทาผู้ทรงให้คำปรึกษาในยามที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ใช่ไปตามที่คาดคิด และพระจิตเจ้าผู้ประทานชีวิต ผู้ทรงยกพระเยซูเจ้าขึ้นจากความตาย จะทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับทุกคนที่เชื่อและรับศีลล้างบาป ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต หลังจากได้รับข่าวดีจากหมู่คณะของความเชื่อ คือพระศาสนจักรของพระองค์

มาระโกจบพระวรสารของท่านด้วย "ข่าวดี" เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าผู้เสด็จสู่สวรรค์ว่า "คริสตชนทุกวันนี้ยังคงดำเนินชีวิตด้วยพลังอำนาจ และอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ทรงถูกตรึง สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้งหนึ่ง"

* * * * *

- - ข้อตั้งใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีแก่ทุกคน เพื่อให้เขาเป็นศิษย์ที่ดีของพระเยซูเจ้าเสมอ
2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างเต็มที่
3. ข้าพเจ้าจะฟังพระวาจาของพระองค์ และปฏิบัติตามด้วยความชื่นชมยินดี

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล

มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส

ฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม และ ฉลองครบ 25 ปีการปฏิญาณตน

ของ ภคินี เทเรซา ทัตนิย์ เขียววัฒนชัย

ที่รีมิสซาบูซาขอพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ก.ศ. 2009 เวลา 17.00 น.

ณ บ้านมารดาพระศาสนจักร (บ้านซิสเตอร์คามิลเลียน) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี



ประสบการณ์ของพ่อเจ้าวัดอักษร



เจิมคนป่วย

“พ่อปลัด”

วันหนึ่ง ขณะกำลังประชุมสภาอภิบาลของวัด ผมเห็นคุณพ่อเจ้าวัดเดินออกไปนอกห้องประชุม ผมก็ไม่ได้คิดอะไร นึกว่าคุณพ่อออกไปทำธุระส่วนตัว หรือไปเอาของในห้องทำงาน สักพักหนึ่ง คุณพ่อเจ้าวัดเดินมาหาผม แล้วกระซิบว่า “คุณพ่อไปเยี่ยมคนป่วยได้ไหม? ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล”

“ได้ครับ”

พ่อดอกมานอกห้องประชุม ก็พบศิษย์เก่าคนหนึ่ง ซึ่งผมเคยสอนเขาเมื่อ 14 ปีก่อน จึงถามเขาว่า “คนป่วยเป็นอย่างไรบ้าง”

“เมื่อเย็น ยังดีอยู่เลยครับ ยังคุยกันรู้เรื่อง... แต่เมื่อสักครู่นี้ คนเฝ้าโทรศัพท์มาบอกว่าไม่รู้ตัวแล้ว”

“ยังงั้น พ่อจะไปเจิมให้นะ” ผมบอกเขา พลังคิดในใจว่า คงไม่ต้องนำศีลมหาสนิทไปด้วย เพราะถ้าไม่รู้ตัว ก็คงจะรับศีลมหาสนิทไม่ได้ “รอสักครู่นะ... พ่อจะไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์”

ผมขึ้นไปห้องศักดิ์สิทธิ์ แล้วจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเจิมคนเจ็บป่วย ในใจก็สวดสำหรับเขา อย่าให้เป็นอะไร เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว ก็บอกกับศิษย์เก่าคนนั้นว่า “พ่อไปด้วยนะ จะได้เร็วขึ้น”

“ได้ครับ... พ่อ” เขาตอบรับทันทีด้วยความเต็มใจ ผมร้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ไปกับเขา จำได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ไปเจิมคนเจ็บป่วย เพราะโดยปกติ ผมจะขับรถไปเอง แต่วันนี้... การซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ดูเหมือนจะสะดวกกว่าและรวดเร็วกว่ามาก พอถึงโรงพยาบาล ผมได้พบหลานของคนป่วย 3 คนอยู่ข้างเตียง คนหนึ่งเป็นศิษย์เก่าเช่นเดียวกัน เป็นเพื่อนกับคนที่ไปเชิญผม ผมเคยสอนเขาด้วย ผมสังเกตสีหน้าท่าทางของพวกเขา ก็เห็นว่าปรกติดี ไม่มีอาการเป็นห่วงจนเกินไป ผมเข้าไปคุยกับคนป่วย พยายามกระซิบที่หู เพราะก่อนหน้านี้ผมเห็นหลานของเขากระซิบที่หู ผมพยายามเรียกชื่อ และพยายามบอกว่าจะทำพิธีเจิมคนเจ็บป่วยให้ แต่คนป่วยก็ยังเฉย ดูเหมือนจะหลับ ผมจึงพยายามจับมือ บีบมือ แล้วก็กระซิบที่หูอีก ครั้งนี้ได้ผล คนป่วยลืมตา แต่ยังไม่รู้ตัวเต็มที่ ผมรอดูอาการสักครู่นึง เมื่อเห็นว่าคนป่วยพร้อม และรับรู้ในสิ่งที่เรากำลังกระทำ ผมจึงตัดสินใจทำพิธีเจิมคนเจ็บป่วยให้ เริ่มต้นด้วยการพรมน้ำเสก เชิญชวนให้สำนึกถึงบาป และขอภัย

สำหรับความผิดต่างๆ ที่ได้กระทำ ภาวนาขอพรสำหรับคนป่วย จากนั้น จึงได้เจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์บนหน้าผากและบนฝ่ามือทั้งสองข้าง พิธีเจมน้ำมันคนเจ็บป่วยจบด้วยบทภาวนาและการอวยพร

ขณะที่กำลังเจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้น คนป่วยเริ่มกระดูกกระตัก เอามือปิดโนนปิดนี้ ผมต้องจับมือเขาไว้ เพราะกลัวว่าเขาจะดึงสายออกจากจมูก หรือดึงสายน้ำเกลือออก ช่วงก่อนจะอวยพร คนป่วยก็เริ่มพูด แต่ยังไม่ฟังไม่ได้ศัพท์ หลังจากเจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แล้ว คนป่วยเริ่มพูดชัดขึ้น อาการโดยทั่วไปก็ดีขึ้น ผมได้มีโอกาสคุยกับคนเฝ้า และถามถึงอาการของคนป่วย จึงทราบว่า อาการเริ่มทรุดลงตั้งแต่วันก่อน เขาเริ่มบวม และอาการไม่ค่อยดี

พอดีพยาบาลมาวัดความดันและวัดไข้ เราจึงเปิดทางให้ และรอผลด้วยใจจดใจจ่อ เมื่อเห็นว่าพยาบาลวัดความดันเสร็จแล้ว ผมจึงถามว่า *"เป็นอย่างไรบ้างครับ"*

"ความดัน 85-51 แต่เดี๋ยวต้องวัดอีกทีหนึ่ง" พยาบาลเปลี่ยนที่วัดความดัน ตอนแรกวัดที่ขา จึงเปลี่ยนมาวัดที่แขนแทน ก็ปรากฏผลออกมาแบบเดียวกัน ส่วนไข้ นั้นไม่มี ขณะที่พยาบาลกำลังวัดความดันและวัดไข้นั้น คนป่วยก็พยายามบอกเราว่า *"ยกขึ้นๆ"* พูดอย่างนี้หลายครั้ง จนเมื่อพยาบาลไปแล้ว เราจึงยกเตียงทางด้านศีรษะให้สูงขึ้น ก็ดูเหมือนว่าเขาพอใจในระดับหนึ่ง เขาอยากจะลุก อยากจะเดิน แต่ลุกไม่ขึ้น เราก็พยายามพูดคุยและฟังเขา เราเริ่มเข้าใจเขามากขึ้น ผมอยู่กับพวกเขาอีกพักใหญ่ จึงขอตัวกลับ ศิษย์เก่าคนนั้นจึงพาผมกลับวัดด้วยความปลอดภัย

ทุกวันศุกร์ต้นเดือน เวลาคนป่วยคนนี้อยู่ที่บ้าน เราไปส่งศิลมหาสนิที่ให้เขา คุณพ่อเจ้าวัดไปบ้าง ชิสเตอร์ไปบ้าง และผมเองก็มีโอกาสไปบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสม ผมเห็นว่าเขาเป็นคนศรัทธา รับผิดชอบยาปและรับศิลมหาสนิทออย่างดี

ทุกปี ในเดือนกุมภาพันธ์ มีวันผู้ป่วยสากล ทางวัดได้จัดให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับศีลเจิมคนป่วย เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ ผมเชื่อว่าการเจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เป็นการนำพระพรของพระเจ้ามาให้เขา ทำให้เขาแข็งแรงขึ้น ถึงแม้จะไม่หายจากอาการเจ็บป่วย แต่ก็ทำให้เขามีอาการดีขึ้น และพูดจารู้เรื่องมากขึ้น

ผมกลับมารายงานให้คุณพ่อเจ้าวัดทราบถึงอาการของคนป่วย และคิดว่าเป็นการดีที่ญาติของคนป่วยมาแจ้งให้เราทราบ จึงไปเจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ได้ทัน ญาติหลายคนไม่แจ้งให้เราทราบเลย ปล่อยให้อาการของคนป่วยทรุดหนักจนพูดไม่ได้ หรือไม่รู้ตัวแล้ว จึงค่อยบอก บางคนก็กลัวที่จะเชิญพระสงฆ์ไปเจมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เพราะกลัวว่าพอเจมเสร็จ คนป่วยก็จะตาย เป็นความจริงว่าในบางกรณีพอพระสงฆ์เจมเสร็จ คนป่วยก็จะสิ้นลม แต่ก็มีอีกหลายกรณีเมื่อรับศีลเจิมคนป่วยแล้ว อาการของคนป่วยก็จะดีขึ้น... จะดีขึ้นหรือหนักขึ้นนั้นไม่มีใครรู้ ไม่มีอะไรที่แน่นอน แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ศิลเจิมคนเจ็บป่วยทำให้คนป่วยได้รับพระพรจากพระเจ้า และได้รับการอภัยจากพระองค์ *"คำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทำบาป เขาก็จะได้รับการอภัย"* (ยก 5:15)

ปชช.ภาค	สภ.ปชช.ภาค
----------------	-------------------

☛ **ข่าวมรณะ**

พระราชเจดีย์ว แซ่โง้ว (สมาชิกกลุ่ม 84) พระได้รับไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 ด้วยโรครุนแรง รวมอายุได้ 81 ปี

หลานๆ ได้นำศพของท่านตั้งสวดที่วัดน้อย และวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เวลา 9.00 น. ทำพิธีมิสซาปลงศพ ขอคำภาวนาให้กับญาติพี่น้องของเราผู้หนึ่งที่ได้จากไป

☛ **(เตรียม) สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์**

เนื่องในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2009 เป็นวันครบรอบ 150 ปี การก่อตั้งคณะซาเลเซียน ผู้ใหญ่ของคณะได้เชิญชวนทุกคนที่อยู่ในขบวนการซาเลเซียน ให้สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างสง่าเป็นพิเศษ จึงขอเชิญพี่น้องร่วมวจนพิธีกรรม ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เวลา 19.00 น. เพื่อภาวนาเตรียมจิตใจสำหรับสมโภชดังกล่าว ภาวนาสำหรับกระแสเรียกในคณะซาเลเซียน และเป็นพิเศษสำหรับบรรดาคอร์ 3 ท่าน ที่จะปฏิญาณตนตลอดชีพ

☛ **โครงการ “รักนะ...พระคัมภีร์”**

เชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมแข่งปิ่นประสาธการณ์ “จดหมายนักบุญเปาโล 13 ฉบับ” ครั้งสุดท้ายในปีนักบุญเปาโล ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เวลา 19.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กของวัด

☛ **สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์**

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 19.00 น. เพื่อร่วมกันสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ หลังพิธีมิสซาจะมีการสวดสายประคำและแห่โคมไปยังโรงเรียนนาวิวุฒิกิจ มีกรมผาจดหมายที่สัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และหลังจากนั้นจะมีการรับพรด้วยการปกมือจากพระสงฆ์

☛ **แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับจดหมายนักบุญเปาโล**

ขอเชิญชวนแข่งขันตอบคำถามจดหมายของนักบุญเปาโล 13 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม อายุ 10 - 15 ปี, 16 - 22 ปี, 23 ปีขึ้นไป โดยจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2009 (หลังมิสซาสายเป็นต้นไป) ซึ่งผู้สนใจสามารถลงชื่อและรับใบคำถามไปอ่านได้ที่ห้องคำสอนและห้องธุรการของวัด



ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤษภาคม 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 24 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ สุขสำราญ คุณพิพัฒน์ ธรรมกรสุขศิริ สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ ร็อก วิสุทธิ์ - อังเขลา สิวณี กาญจนสินธุ์	คุณนงลักษณ์ วัด ลูก - หลาน
จันทร์ที่ 25 19.00 น.	สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ อุทิศแด่ เยนอเวฟา เนีย แซ่ซิม	คุณสุพัฒน์
อังคารที่ 26 19.00 น.	ระลึกถึง น.ฟิลิป เหนรี พระสงฆ์ อุทิศแด่ มาริอา สงวน พีระพันธ์ อุทิศแด่ มาริอา สุชาดา หลวงกั้งพิเดช	คุณสละ ครอบครัว
พุธที่ 27 19.00 น.	น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราช อุทิศแด่ อักเนส โสภา เมืองผาสุข อุทิศแด่ ยอห์น เจริญ กิจประยูร	คุณชูศรี ลูก
พฤหัสบดีที่ 28 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ อันตนเนตตา รุ่งฟ้า พรหมประสิทธิ์ อุทิศแด่ ยอห์น เซาว์ บุรีรักษ์	คุณพัชรี ครอบครัว
ศุกร์ที่ 29 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณประกอบ - คุณบุญญา คุณวรรณษา
เสาร์ที่ 30 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ โยเซฟ สุดใจ วงศ์ทองบาง	ภรรยา - บุตรหลาน